

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพศาล กาญจนจันทร์	ประธานสภาฯ	ไพศาล กาญจนจันทร์	
๒	นายนิตร รัตนศรี	รองประธานสภาฯ	นิตร รัตนศรี	
๓	นางพันธ์ คำนนท์	เลขานุการสภาฯ	พันธ์ คำนนท์	
๔	นางลำดวน รัตนวิจิตร	ส.อบต.ม.๑	ลำดวน รัตนวิจิตร	
๕	นายเสวย คำนนท์	ส.อบต.ม.๒	เสวย คำนนท์	
๖	นางวรรณิ วีระบุตร	ส.อบต.ม.๒	วรรณิ วีระบุตร	
๗	นายสมภาพ ตาทิพย์	ส.อบต.ม.๓	สมภาพ ตาทิพย์	
๘	นายไพวัลย์ คำนนท์	ส.อบต.ม.๔	ไพวัลย์ คำนนท์	
๙	นายสมหวัง คำนนท์	ส.อบต.ม.๔	สมหวัง คำนนท์	
๑๐	นายสัจ ทาคำวงษ์	ส.อบต.ม.๕	สัจ ทาคำวงษ์	
๑๑	น.ส.ประภัสสร เรืองอุไร	ส.อบต.ม.๖	ประภัสสร เรืองอุไร	
๑๒	นายประยงค์ พิมพะวงศ์	ส.อบต.ม.๖	ประยงค์ พิมพะวงศ์	
๑๓	นายประกอบ ศรีมะวงษ์	ส.อบต.ม.๗	ประกอบ ศรีมะวงษ์	
๑๔	นายประกิจ มูลสาร	ส.อบต.ม.๘	ประกิจ มูลสาร	
๑๕	นายไพวัลย์ จำปาแดง	ส.อบต.ม.๘	ไพวัลย์ จำปาแดง	
๑๖	นายไสว ไผ่โสภา	ส.อบต.ม.๙	ไสว ไผ่โสภา	
๑๗	นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนนท์	ส.อบต.ม.๙	สุทธิพงษ์ ศรีสุนนท์	
๑๘	นายสมาน พันธุ์กว้าง	ส.อบต.ม.๑๐	สมาน พันธุ์กว้าง	
๑๙	นางวาสนา มาพงษ์	ส.อบต.ม.๑๐	วาสนา มาพงษ์	
๒๐	นายวิเชียร ไสยรส	ส.อบต.ม.๑๑	วิเชียร ไสยรส	
๒๑	นายวรชิต วรสาร	ส.อบต.ม.๑๑	วรชิต วรสาร	
๒๒	นายสำเนียง บุญพราย	ส.อบต.ม.๑๒	สำเนียง บุญพราย	
๒๓	นายเพชร คัชกรณ	ส.อบต.ม.๑๒	เพชร คัชกรณ	
๒๔	นายพีโรจน์ ปัดสุข	ส.อบต.ม.๑๓	พีโรจน์ ปัดสุข	

ผู้มาประชุม	๒๔	คน
ผู้ลาประชุม	-	คน
ผู้ขาดประชุม	-	คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุพุด คำนนท์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก
๒. นายสุรสันต์ เวียงคารารัตน์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท อีสานพลังงานสะอาด จำกัด
๓. นายลิขิต ชัยยงวิทย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท อีสานพลังงานสะอาด จำกัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาและสมาชิก มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจเช็คจำนวนสมาชิก สภา ครบจำนวนตามที่ได้ลงชื่อไว้จึงได้ให้สัญญาณเชิญเข้าห้องประชุม โดยมี นายไพศาล กาญจนจันทร์ ตำแหน่งประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

๑. ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมพื้นที่ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

ในวันนี้ จะพิจารณาเรื่องให้ความเห็นชอบในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมพื้นที่ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นเรื่องแรก ส่วนเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก มีมติให้การรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี

/ระเบียบวาระ..

ระเบียบวาระที่ ๔. เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภา ๔.๑ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมพื้นที่ตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เรียนเชิญนายก อบต.นาออก ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ

นายสุพุด คำนนท์

นายก อบต.นาออก

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบริษัท อีสานพลังงานสะอาด จำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลมพื้นที่ตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยบริษัทอีสานพลังงานสะอาดมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกพิจารณาแล้ว เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลนาออก ทางด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้านสังคม การสร้างงานในชุมชน และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับทางบริษัทฯ ได้ทำการประชุมคมรับฟังความคิดเห็นจากหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และได้รับความเห็นชอบจากหมู่บ้านแล้ว จึงได้ยื่นญัตติเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกเพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าวข้างต้น

ในส่วนเรื่องรายละเอียดการดำเนินการโครงการฯ ประโยชน์ที่ชุมชนและท้องถิ่นจะได้รับ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ขอให้ท่านประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัทอีสานพลังงานสะอาด จำกัด ชี้แจงครับ

ประธานสภาฯ

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัทอีสานพลังงานสะอาดจำกัดชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ

นายสุรสันต์ เวียงดารารัตน์

จนท.บริษัทอีสานพลังงานสะอาด จำกัด เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกทุกท่าน กระผม นายสุรสันต์ เวียงดารารัตน์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทอีสานพลังงานสะอาด จำกัด ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมพื้นที่ตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยเบื้องต้นบริษัทได้ทำการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการฯ บริษัท จึงประสงค์ที่จะขอมติความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกในดำเนินการโครงการฯ ซึ่งการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ให้กับประเทศ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ รวมถึงพลังงานลมยัง เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการในพื้นที่ มีดังต่อไปนี้

๑. เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
 ๒. เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดิน ต่อหน่วยงาน อาทิ กรมป่าไม้ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการ ติดตั้งเสาดตรวจวัดศักยภาพลม ติดตั้งกังหันลม รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการที่ปรากฏในแผนที่ ตลอดจนถึงการดำเนินการด้านใบอนุญาตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงาน สำหรับแผนการดำเนินงานขั้นแรกบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งเสาดตรวจวัดศักยภาพลมเพื่อทำการเก็บสถิติข้อมูลลม และดำเนินการด้านอื่นๆ ตามลำดับ ตามแผนการดำเนินโครงการที่บริษัทฯ นำเรียนเสนอ
 ๓. บริษัทฯ อาจมีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ จึงขอแจ้งความประสงค์ ขอสงวนสิทธิในการโอนสิทธิและหน้าที่ ที่ได้รับจากคำขออนุญาตไปยังบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ที่ทำการจัดตั้งขึ้นหรือมอบหมายเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการนี้ต่อไป โดยผู้รับโอนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้รับมติความเห็นชอบทุกประการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ในหนังสือบริษัทฯ ให้ท่านทราบแล้ว
 ๔. เนื่องจากการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม มีข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะห่างของโครงการ และข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ในการตั้งพื้นที่โครงการไม่ให้ทับซ้อนหรือใกล้เคียงกัน เพราะจะมีปัญหาทางด้านเทคนิค บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ผู้พัฒนาโครงการ รายอื่นจะเข้าพัฒนาในพื้นที่ และประสงค์จะขอมติความเห็นชอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อผู้พัฒนาโครงการรายเดิม จึงขอให้มีขั้นตอน ทำความตกลงกับบริษัทที่ได้รับมติความเห็นชอบอยู่ก่อน
- การดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในพื้นที่ นอกจากตำบลนาออก จะมีส่วนร่วมการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดแล้ว ชุมชนในพื้นที่ยังได้รับประโยชน์ ดังนี้
- ประโยชน์ด้านสาธารณสุขโรค เช่น การปรับปรุงทาง บริเวณพื้นที่โครงการให้มีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น รวมถึงการสนับสนุนด้านสาธารณสุขโรคด้านอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น
 - ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงานในพื้นที่ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เป็นต้น
 - ประโยชน์ด้านสังคมและความเป็นอยู่ เมื่อพื้นที่มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค ด้านเศรษฐกิจที่ดิน ทำให้ชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 - ประโยชน์ที่จะได้รับจากงบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ในการชำระเงินเข้ากองทุนของรัฐ เพื่อให้รัฐนำมาจัดสรรการพัฒนาในพื้นที่โครงการ ตามระเบียบที่กำหนด

- ประโยชน์ที่จะได้รับจากงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน เฉพาะหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

- ประโยชน์ที่จะได้รับจากงบประมาณโครงการต่างๆ ด้านชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น

สำหรับพื้นที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในพื้นที่ตำบลนาออก มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จำนวน ๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ ๘ บ้านด่านยาว และหมู่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเวทีชี้แจงข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๒ หมู่บ้านแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติที่ประชุมทั้ง ๒ หมู่บ้าน มีมติให้ความเห็นชอบ ยินยอม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้ามาดำเนินการโครงการฯ ในพื้นที่ได้ ตามรายละเอียดเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการรับฟังความคิดเห็นที่บริษัทฯ แนบมาพร้อมกับหนังสือบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงขอให้สภาฯ พิจารณามติให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการให้แก่บริษัทฯ ด้วย

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดติดใจสงสัยอยากจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี)

นายประกิจ มูลสาร

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

สอบถามเรื่องเสียง จะมีผลกระทบต่อวัดหรือไม่ครับ จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ ต.ร่มเกล้า เห็นว่าวัดที่อยู่ใกล้ต้นกังหันลมได้รับผลกระทบเรื่องเสียงเป็นอย่างมาก

นายลิขิต ชัยยงวิทย์

จนท.บริษัทอีสานพลังงานสะอาด จำกัด เรื่องผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นที่กังหันลม ต.ร่มเกล้า นั้นเนื่องจากต้นกังหันลม อยู่ใกล้กับวัดมากเพราะตอนก่อสร้างกังหันลมที่ร่มเกล้า กฎหมายเกี่ยวกับระยะห่างของต้นกังหันลมยังไม่เปลี่ยน ปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้ระยะห่างของต้นกังหันลมกับชุมชนต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของความสูงของต้นกังหันลมทั้งหมด เพื่อมิให้มีผลกระทบทางด้านเสียง แต่ของวัดถูกคำผิดกุดบ้านด่านยาว ต.นาออก กับต้นกังหันที่จะสร้างในอนาคตห่างกันประมาณ 1 กม. หรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นระยะที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีผลกระทบเรื่องเสียงแน่นอน

ประธานสภาฯ

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ ได้บัญญัติไว้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ/อนุญาต หรือเห็นชอบในการดำเนินการใดๆต่อบุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่การขอความเห็นชอบของ บริษัทอีสานพลังงานสะอาด ที่จะเข้ามาพัฒนาโครงการทุ่งกังหันลมเพื่อผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผามิ่ง ต.นาออก อ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นั้น หากสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศชาติ และไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ก็อาจจะลงมติ ไม่ขัดข้องในการที่บริษัท อีสานพลังงานสะอาด จะดำเนินการขออนุมัติอนุญาตต่อหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามความประสงค์

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดตั้งใจสงสัยอยากจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีประธานจึงขอมติ

มติที่ประชุมสภาฯ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้พิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท อีสานพลังงานสะอาด จำกัด แล้วเห็นว่าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงโครงการยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การเข้ามาพัฒนาพื้นที่ในอนาคตอีกทั้ง โครงการได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่แล้ว จึงมีมติไม่ขัดข้อง ให้บริษัท อีสานพลังงานสะอาด จำกัด ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมพื้นที่ตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และดำเนินการเพื่อขออนุมัติอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องขอมติมา ด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๒๓ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

และเพื่อไม่ให้เกิดกรณีการขอมติความเห็นชอบในพื้นที่ ทับซ้อนกัน หากมีบริษัทรายอื่นจะขอมติความเห็นชอบเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ดำเนินการโดยให้รายใหม่ ทำความตกลงกับบริษัทที่ได้รับมติความเห็นชอบอยู่ก่อน เมื่อตกลงกันได้ค่อยนำเรื่องเข้าสภาฯ พิจารณาขอมติความเห็นชอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อผู้พัฒนาโครงการรายเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

- ประธานสภาฯ ในเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่
- นายเพชร คัชกรณ
- ส.อบต.ม.๑๒ เรื่องไฟส่องถนนภายในหมู่บ้านชำรุด ช่างดำเนินการซ่อมแซมให้ซ้ำ
- นายสมภาพ ตาทิพย์
- ส.อบต.ม.๓ เรื่องไฟส่องถนนภายในหมู่บ้าน ขอให้ใช้หลอดไฟที่มีคุณภาพ จะได้ใช้งานได้นาน
- ประธานสภาฯ เชิญนายก อบต.นาบอก ชี้แจงขอชักถาม
- นายสุพุด คำนนท์
- นายก อบต.นาบอก เรื่องไฟส่องถนนภายในหมู่บ้าน จะให้ช่างไฟเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วน
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ผมขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอก เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางพนันท์ คำนนท์)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- เห็นว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้อง ให้จัดทำสำเนาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอกได้รับรอง รายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายไสว ไผ่โสภ)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายพิโรจน์ ปัตสุข)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางวาสนา มาพงษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายปรกรอบ ศรีเมฆวงษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายเพชร คัชกรณ)

ความเห็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

-นำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกรับรองรายงาน
การประชุมสภาครั้งนี้ ในสมัยประชุมสภาในครั้งถัดไป

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายไพศาล กาญจนจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก